

Hai y giu p con ba n tha nh công tr ng

Tác Giả: Minh Luân

Thứ Hai, 27 Tháng 9 Năm 2010 20:28

Hai tháng sau khi khai gia ng là th i điê m đê ca ho c sinh lần phu huynh tô ng kết la i k t qu .

S thành công cu a con ba n tr ng tùy thu c m t phân đ áng kê vào chính ba n



Làm th nào giúp đ con ba n tr thành ho c sinh gio i? Theo bà hiê u tr ng Odette Christienne cu a tr ng trung ho c Henri IV (Paris), chă ng có câu thân chú nào ca , nh ng vẫn pha i tránh 2 điêu chu yếu sau đây : quá chú tâm hoă c quá l là. Cân pha i tìm ra trung điê m. Quan tâm đến viê c ho c hành cu a con em nh ng đ ng ta o quá nhiều áp l c, đó pha i là ph ng châm cu a m i phu huynh.

Ba i la m nha

Không có đ a tre nào t đ ng hăng hái làm bài tâ p m t mình ca . Con tre cân ba n giúp đ đê chúng biết t lo liê u và tô ch c. Cân nh t là đ ng bao gi làm bài tâ p hô chúng. “Phu huynh th đ ng có khuynh h đ a ra l i gia i cu a bài toán thay vì đê tre t

làm mất mình. Tất nhiên học tập sẽ nhanh hơn, nhưng học đã đánh mất cuộc sống chúng ta giữa gian quý báu để suy nghĩ. Hãy để cho chúng sai lầm, vì nhầm lẫn là nhân tố của tiến bộ. Nếu chúng không tập học mất mình, sau này chúng sẽ hối tiếc, rằng học là cấp 3, khi mà số suy nghĩ riêng trở thành chủ yếu để thành công trong việc học” - Odette Christienne nhận xét.

* Hãy tập cho con bạn những thói quen học tập xuyên tùy theo thời biểu của chúng. Nếu bạn gần trường, mất chút thời gian thì gần sẽ rất cần thiết trước khi làm bài tập. Ngay cả khi đi học, nếu đi học dài, chúng có thể làm bài ngay sau khi về và ăn qua loa. Các thói quen đó phải xét đến đặc tính của mỗi em, vì mất số em khó “khỏi đi học” hơn các em khác. Trong mọi trường hợp, đừng nên cho bất kỳ truyền hình trước khi làm bài xong.

* Nên cùng em theo dõi việc bài tập, nhưng bạn sẽ dạy em tập tô chữ sinh hoạt và qua lý thuyết. Nếu không có gì ghi trong việc bài tập, cần biết chắc rằng em đã không quên ghi chép.

* Nên khuyến khích em bắt đầu bằng bài tập khó nhất. My bài toán hay bài luận sẽ cần cố gắng nhiều hơn là mất bài học thuộc lòng.

* Đừng nên bắt em làm việc học 45 phút liên tục. Nhưng sự chú ý của em sẽ giảm bớt.

* Với các em tiểu học, nên chú ý đến chất học là học tập. Mất câu viết đúng tốt hơn là 3 câu nguệch ngoạc đầy lỗi. Nên nhắc về cách trình bày : mất chữ viết khó đọc sẽ gây nhiều sai sót. Chính vào đó, cần phải tập những thói quen tốt. Nếu bạn không có nhà khi con bạn đi học về, mỗi buổi tối cũng nên dành cho chúng mất ít thời gian khi làm bài. Nên nói cho chúng biết rằng không phải để kiểm soát chúng mà chỉ là quan tâm đến công việc của chúng.

Việc đo lường

Mất cuộc điều tra của INSEE cho thấy rằng chỉ có 15% thiếu niên dành thời gian rảnh rỗi để đọc sách. Đa số xem truyền hình trung bình mỗi tuần 10 giờ. Thế nhưng việc đo

Hãy y giu p con ba n tha nh công tr ng

Tác Giả: Minh Luân

Thứ Hai, 27 Tháng 9 Năm 2010 20:28

sách là m t nhân tố thành công ho c đ ng; các ho c sinh gio i đều đ c sách r t nhiều. Tuy nhiên theo nh nhà văn Daniel Pennac, “đô ng t Đ c không chấp nhâ n chia Mê nh lê nh cách”.

* Tiếp tu c đ c cho chúng nghe nhiều sách giống nh lúc chúng còn bé. Th ng thì cha mẹ bo qua thói quen tốt đó t khi con em biết đ c. Thâ t ra khi đ chúng ngô tr c m t quyê n sách mà chúng đ c khó khăn, chúng sẽ mất ngay s h ng thú.

* Hãy làm g ng tốt cho chúng. M t đ a tre nhìn thấy cha mẹ, anh chi em đ c sách cũng sẽ bắt ch c theo. Sau đó sẽ tr thành m t hành đ ng t nhiên.

* Đ ng đê nghi v i các em nh ng quyê n sách quá khó và quá dài, nh th sẽ khiến em chán na n. Loa i tr tr ng h p ngoa i lê , tr c khi quan tâm đến văn ch ng cô điê n, chúng sẽ cho n nh ng loa i truyê n ngăn đ n gia n h n. M t quyê n sách ngăn th ng h u hiê u h n là m t tác phâ m giá trị. Các loa i truyê n tranh mà cha mẹ th ng có đi nh kiến, và ta p chí, báo chí cũng có th là chìa khóa đê m ra th gi i sách đ i v i các em.

Cuô c sô ng ta i tr ng

Nh ng ho c sinh gio i th ng là các em có cha mẹ tham đ vào cuô c sống ho c đ ng. “Vào đâu năm ng i ta có th đánh giá trình đ c của m t l p qua số l ng phu huynh tham đ vào buô i ho p đầu năm. Tiêu chuâ n này ít khi lâm lẫn” - Odette Christienne cho biết.

* Do đó nên cố tham đ vào các cuô c ho p phu huynh, cho dù th ng khi chúng la i diễn ra vào nh ng gi không thích h p v i hoa t đ ng nghê nghiê p của ba n hoă c buô c ba n pha i th c dâ y s m vào ngày Chu nhâ t. Nếu ba n không thích m l i tr c đám đông, nên chuâ n bi sẵn trên giâ nh ng điê m mà ba n muốn đ c làm sáng to .

* Pha n ng ngay khi con có nh ng điê m xấu đ u tiên mà không ch đ đến s suy sụp cuối năm. Nên gâ p giáo viên của môn đó hoă c giáo viên chu nhiê m. Nếu là m t v n đ nghiêm tro ng về ky luâ t, m t s bắt đông gi a ho c sinh và giáo viên, tốt h n nên đến

Hãy giúp con bạn tận hưởng công nghệ

Tác Giả: Minh Luân

Thứ Hai, 27 Tháng 9 Năm 2010 20:28

gặp hiểu về công nghệ.

* Nên dạy phép lịch sự cho con em. Đi học đúng giờ, nộp bài làm đúng hạn, mang trả sách cho thầy cô... Điều này giúp cho cuộc sống học tập của em dễ dàng hơn và sẽ rất hữu ích sau này.

* Mọi điều tốt luôn phải đi kèm với những thói quen tốt, còn điều xấu phải bị loại bỏ. Con trẻ cần được cha mẹ dạy dỗ về những gì phải làm hay không nên làm.

Gia đình

Trẻ em cần được vui chơi. Rất cần thiết cho sự cân bằng về tinh thần, “sự chơi đùa giúp chúng vượt qua các thử thách gặp phải trong thực tế” - nhà tâm lý Etty Buzyn chia sẻ.

* Dù chúng đã học kém trong học kỳ, cũng không nên cấm đoán gia đình mà chúng ham thích như đá bóng, tin học hay kỹ thuật. Việc cấm đoán chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề. Vì không còn không gian để phát triển và nổi bật, chúng sẽ mất đi lòng tự tin.

Thường khi các đam mê ngoài học tập đó lại có ảnh hưởng hữu ích đến việc học. Odette Christienne nêu ra trường hợp của một học sinh lớp 9 mà kết quả về toán và sinh học rất kém. Em vẽ trong giờ lịch sử và không màng đến những bài toán khó. Được biết rằng em rất thích đến một câu lạc bộ nghệ thuật tạo hình, bà đã đề nghị em tham gia vào một xưởng vẽ. Tại đây em đã nhanh chóng tỏa sáng.

Được thầy cô nhận ra một tài năng, em bắt đầu chú ý đến những bài toán khó. Các giáo viên và cha mẹ khuyến khích học tập. Cùng em đã hiểu rằng học tập là điều cần thiết trước tiên để theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật.

* Đừng thúc ép con bạn trở thành nhà khoa học hay vận động viên mà bạn hằng mơ ước. Đừng quên rằng ta đang nói đến sự thích thú của chính em. Mọi khi

Hãy giúp con bạn tham gia nh công trình

Tác Giả: Minh Luân

Thứ Hai, 27 Tháng 9 Năm 2010 20:28

em đã cho n l a, nên khuyến khích em theo đuổi i bất chấp các khó khăn.

* Nên khuyến khích các sinh hoạt t tậ p thể (thể thao hay văn hóa) để con em có ý thức về trách nhiệm của mỗi cá nhân trong nhóm cùng công việc t tậ p thể. Chẳng hạn như t tậ p kĩ ch sẽ làm sinh động các bài luận trong chương trình.

* Cùng, quá nhiều sinh hoạt t cũng không phải là tốt : đừng biến thành ngày thứ 7 của con thành cuộc chạy marathon. Nên dành cho chúng một khoa học thời gian để không làm gì cả, thời gian mà mô hình để hình thành nội tâm.

Tóm lại, sẽ giúp đỡ quý giá nhất mà bạn có thể đem lại cho con cái đó là trên chất lượng của mối quan hệ. Nên biết lắng nghe chúng, không chỉ đi với các vấn đề học đường. Nhờ thế chúng sẽ càng tốt hơn.

Minh Luân
(theo Sélection)